

4 Thái Bình

DÂNG HƯƠNG TƯỢNG NIỆM...

(*Tiếp theo trang 1*)

Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019), sáng ngày 26/7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ (phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình), đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại Tượng đài đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (Quảng trường 14-10, thành phố Thái Bình) và các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh.

Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và đại biểu thành phố Thái Bình.

Tại Đền thờ Bác Hồ, trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dâng hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, nhân dân ta, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh vì hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới.

Đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, người con ưu tú của quê hương Thái Bình, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã trọn đời hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì lý tưởng của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân.

Tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh, trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã đặt vòng hoa, dâng phút mặc niệm, tưởng nhớ những người con ưu tú của quê hương đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình nguyện chung sức đồng lòng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy nội lực, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động, sản xuất; thi đua yêu nước, tập trung thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh đã đề ra trong năm 2019 và những năm tiếp theo; đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, thương xuyên quan tâm, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

NGUYỄN CƯỜNG

BỆNH TRUYỀN NHIỄM TĂNG...

(*Tiếp theo trang 1*)

nhiều kỹ thuật cao như phẫu thuật tim hở, can thiệp tim mạch đã được thực hiện thành công tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Từ nay đến cuối năm, ngành Y tế tiếp tục duy trì các hoạt động phòng, chống dịch bệnh, trong đó chủ động giám sát các ca bệnh dịch có nguy cơ bùng phát mạnh như sốt xuất huyết, sởi, cúm; đẩy mạnh hoạt động các chương trình y tế mục tiêu; thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh...

HỘI NÔNG DÂN CÁC CẤP...

(*Tiếp theo trang 1*)

mây tre đan... thu hút 2.477 hội viên tham gia, sau đào tạo có 1.285 người có việc làm. Các phong trào thi đua thu hút đông đảo hội viên tham gia với nhiều hoạt động thiết thực như tặng hơn 400 suất quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Hội viên nông dân đã hiến hơn 60.800m² đất, tham gia tu sửa và xây mới 275 công trình, góp phần cùng các địa phương xây dựng nông thôn mới.

6 tháng cuối năm, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tổ chức phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Hội nông dân các cấp tăng cường công tác giám sát việc sử dụng nguồn vốn vay tín chấp, quỹ hỗ trợ nông dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo của hội viên, góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

HỘI THẢO...

(*Tiếp theo trang 1*)

đã đề xuất ý kiến, đưa ra những giải pháp cụ thể như: tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức; nâng cao hiệu quả tư vấn, phân biện; tích cực thông tin, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ mới cho nhân dân; tổ chức tốt các hội thi, cuộc thi về khoa học công nghệ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

Nhân dịp này, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã bầu bổ sung 4 ủy viên ban chấp hành và kết nạp 2 hội thành viên là: Hội Kỹ thuật học tỉnh, Hội Tai mũi họng tỉnh, nâng tổng số hội thành viên lên 27 hội.

	BỔ CÁO Về việc chuyển địa điểm trụ sở Phòng giao dịch Quang Trung
Căn cứ Công văn số 240/THB-TTGS ngày 05/7/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Thái Bình; Căn cứ Công văn số 763/VCB-TCNS ngày 19/7/2019 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.	
NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI BÌNH TRẦN TRỌNG BỔ CÁO: THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM TRỤ SỞ PHÒNG GIAO DỊCH QUANG TRUNG	
1. Địa điểm cũ: - Số 66 đường Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.	
2. Địa điểm mới: - Số 52 - 54 đường Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.	
3. Thời gian đi vào hoạt động tại địa điểm mới: ngày 29 tháng 7 năm 2019. Mọi chi tiết xin liên hệ: + Phòng giao dịch Quang Trung, Điện thoại: 02273.835.268 - Fax: 02273.845.268; + Bà Nguyễn Thị Nhan, Phó Trưởng phòng, Phụ trách Phòng giao dịch Quang Trung, ĐTDĐ: 0946.222.688; + Ông Nguyễn Thanh Bằng, Phó Trưởng phòng Phòng giao dịch Quang Trung, ĐTDĐ: 0936.226.969	
<i>Trần trọng!</i>	

THĂM, TẶNG QUÀ...

(*Tiếp theo trang 1*)

Tại những nơi đến thăm, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh gửi thư thăm, chúc mừng, thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống của các gia đình và bày tỏ lòng kính trọng, sự biết ơn sâu sắc trước những đóng góp to lớn của các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng chí mong muốn các gia đình chính sách, các đồng chí thương bệnh binh luôn mạnh khỏe, phát huy truyền thống yêu nước, tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển; tích cực vận động con cháu và gia đình tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước, là điểm tựa vững chắc cho con cháu noi theo. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục phát huy đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và các chế độ, chính sách đối với thương bệnh binh, gia đình chính sách, gia đình có công với nước; thương xuyên đồng viên, thăm hỏi giúp các gia đình vui đi nỗi đau, vươn lên trong cuộc sống.

* Tại huyện Quỳnh Phụ, đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành và huyện Quỳnh Phụ đến thăm,

tặng quà gia đình ông Nguyễn Khắc Lịch, thương binh hạng 2/4, thôn Thượng và Đào Thị Tiềm, vợ liệt sĩ, thôn Thanh Mai, xã An Thanh.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh và các đồng chí trong đoàn đã trao quà, dành thời gian thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

đổi ngoại của tỉnh. Tuyến đường đầu tư xây dựng với 3 dự án thành phần gồm: dự án tuyến đường ĐT.454 (đường 223) đoạn từ đường Trần Thái Tông đến nút giao với quốc lộ 10 tại khu công nghiệp TBS Sông Trà, theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BOT); dự án tuyến đường nối từ quốc lộ 10 (tuyến tránh S1) đến đường Thái Bình - Hà Nam, đoạn từ cuối cầu vượt sông Trà Lý đến

(tuyến tránh S1) đến đường Thái Bình - Hà Nam, đoạn từ quốc lộ 10 đến sông Trà Lý và cầu vượt sông Trà Lý, theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT); dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ quốc lộ 10 (tuyến tránh S1) đến đường Thái Bình - Hà Nam, đoạn từ cuối cầu vượt sông Trà Lý đến

SƠ KẾT CÔNG TÁC...

(*Tiếp theo trang 1*)

nằm bắt tư tưởng, du lịch xã hội, từ đó tổ chức nhiều hình thức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin bịa đặt. Tăng cường tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác thông tin đối ngoại, kịp thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị và thông tin, định hướng dư luận. Tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; tuyên truyền thu hút đông tư phát triển kinh tế - xã hội, du lịch, dịch vụ, xây

dựng nông thôn mới...; tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam nói chung, tiềm năng, thế mạnh về mảnh đất, con người Thái Bình. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh đã quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thông tin đối ngoại. Tăng cường các hoạt động cung cấp thông tin trên Báo Thái Bình điện tử, Đài PTTH Thái Bình, Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các trang thông tin điện tử người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài ở Việt Nam tra cứu, tìm hiểu về mảnh đất, con người Thái Bình và tìm kiếm cơ hội đầu tư. Các cấp, các ngành đã có sự phối hợp nhịp nhàng trong công tác thông tin đối ngoại và quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại; đồng thời, phát huy

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG...

(*Tiếp theo trang 1*)

gia đình phát triển bền vững, nhóm phòng, chống bạo lực gia đình.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình tỉnh ghi nhận kết quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí đề nghị ban chỉ đạo các cấp tăng cường tuyên truyền các nhiệm

vu chính trị, các ngày lễ lớn của dân tộc; tiếp tục đẩy mạnh phong trào gần gũi xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa, bảo đảm công khai, dân chủ, không chạy theo hình thức; tăng cường công tác quản lý nhà nước về gia đình, quan tâm nhiều hơn đến trẻ em. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao; hướng dẫn các địa phương tổ chức tốt ngày hội

đình chính sách tiếp tục tuyên truyền, giáo dục con cháu phát huy truyền thống cách mạng về vang của gia đình, lòng gương mẫu đi đầu trong các hoạt động, phong trào của địa phương. Đồng thời, mong muốn cán bộ, viên chức, y bác sĩ tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác nuôi dưỡng và điều dưỡng, chăm sóc về sức khỏe, chăm lo đời sống vật chất, động viên tinh thần để các thương binh, bệnh binh nâng tay Trung tâm sống vui, sống khỏe, là tấm gương sáng cho cộng đồng và thế hệ trẻ noi theo.

* Tại huyện Kiến Xương, đồng chí Hà Công Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và lãnh đạo huyện Kiến Xương đến thăm hỏi, tặng quà bà Nguyễn Thị Ba, vợ liệt sĩ và ông Nguyễn Ngọc Đức, thương binh hạng 1/4 (thị trấn Thanh Nê).

Tại các gia đình, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống các đối tượng chính sách. Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ, người có công đã hy sinh xương máu để bảo vệ nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, đảm bảo độc lập và chủ quyền của gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là những tấm gương sáng, văn mẫu cho con trong gia đình chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng quê hương ngày càng đổi mới. Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương thường xuyên quan tâm chăm lo cuộc sống các gia đình chính sách.

* Tại huyện Tiên Hải, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng

đường Thái Bình - Hà Nam theo hình thức hợp đồng BT.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có bản nhất trí với hai phương án đơn vị tư vấn thiết kế đã trình bày tại cuộc họp về phạm vi nghiên cứu dự án tuyến đường từ thành phố Thái Bình đến cầu Nghìn đồng thời đề nghị đơn vị tư vấn thiết kế tiếp tục nghiên cứu thêm những phương án khác.

Về dự án tuyến đường từ

sức mạnh tổng hợp của các loại hình đối ngoại như: đối ngoại Đảng, đối ngoại Nhà nước và đối ngoại nhân dân...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận rõ những kết quả đạt được, đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 94 tỉnh đánh giá cao vai trò và hoạt động tích cực của ban chỉ đạo 94 các cấp ngày càng nền nếp và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực hoạt động. Để thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” và trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 94 tỉnh đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo 94 tỉnh nâng cao trách nhiệm trong năm tình hình, dự báo tình hình, từ đó tham mưu, đề xuất đúng, trúng cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh các giải pháp xử lý, định hướng dư luận, không để bị động, bất ngờ trong mọi

đại đoàn kết toàn dân và tăng cường kết tra việc chấp hành các quy định trong tổ chức việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình tỉnh đã trao bằng phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” và “Nghệ nhân ưu tú” cho 2 nghệ nhân hát chèo xã Phong Châu và 5 nghệ nhân múa rối nước xã Nguyễn Xá và xã Đông Cáp (Đông Hưng).

Thứ bảy, ngày 27 tháng 7 năm 2019

ban Dân vận Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, lãnh đạo huyện Tiên Hải đi thăm, tặng quà gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Đào, thôn Vĩnh Ninh, xã Tây Ninh; ông Đặng Đông Xuyên, thương binh hạng 1/4, thôn Vũ Xá, xã Đông Phong.

Tại các gia đình, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, bày tỏ sự biết ơn đối với những hy sinh mất mát của các mẹ, các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước, chính quyền và nhân dân luôn ghi nhớ những đóng góp của các mẹ, các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí chúc các mẹ, các đồng chí thương bệnh binh luôn mạnh khỏe để vượt qua bệnh tật, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo và để nghị cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, chăm sóc các gia đình chính sách để những người có công được hưởng cuộc sống đầy đủ, tốt đẹp hơn.

* Tại huyện Thái Thụy, các đồng chí: Đoàn Hồng Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Khắc Thìn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, lãnh đạo huyện Thái Thụy đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Xim, thôn Đông, xã Thụy Dương.

Bà mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Xim, 94 tuổi, có hai con liệt sĩ là Đoàn Đức Cử và Đoàn Đức Kháng đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tại gia đình, các đồng chí trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của mẹ và gia đình đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh và những đóng góp to

thành phố Thái Bình đến đường Thái Bình - Hà Nam, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành tham mưu để UBND tỉnh có văn bản đề nghị nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Khu công nghiệp TBS Sông Trà tiếp tục ứng kinh chi để chỉ trả giải phóng mặt bằng trong thời gian sớm nhất. Khi đã có mặt bằng thì khẩn trương bàn giao đất nhà đầu tư triển khai thực hiện các bước tiếp theo. Trong thời gian sớm nhất,

tình hướng. Làm tốt công tác giáo dục, định hướng tư tưởng, trước hết đối với cán bộ, đảng viên và các tổ chức chính trị - xã hội; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, lấy lực lượng vũ trang tình làm nòng cốt và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tổ chức đoàn thể cùng vào cuộc, lấy phòng ngừa, ngăn chặn là chính. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền một cách kịp thời, trách nhiệm, trong đó cải tiến phương pháp tuyên truyền một cách sinh động, thực tiễn, thuyết phục, bảo đảm đưa thông tin chính thống thường xuyên, định

lớn của gia đình trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Chúc sức khỏe mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí mong muốn gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực động viên con cháu tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

* Sáng ngày 26/7, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên khối các cơ quan tỉnh đến thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh nặng tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Phục hồi chức năng người có công.

Trung tâm hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, phục hồi chức năng cho 23 thương binh, bệnh binh nặng. Trong đó, nhiều người tuổi cao, sức khỏe yếu, không đi lại được phải sử dụng xe lăn, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải có người giúp đỡ.

Đoàn đã trao 23 suất quà gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt (mỗi suất trị giá 700.000 đồng) cho các thương binh, bệnh binh nặng đang được chăm sóc và nuôi dưỡng tại Trung tâm. Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực tri ân những người đã cống hiến cả tuổi thanh xuân và một phần xương máu cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

* Chiều ngày 26/7, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an và Công an huyện Thái Thụy tổ chức tặng quà các đối tượng chính sách của xã Thái Phúc (Thái Thụy).

Ban Tổ chức đã tặng 100 suất quà (mỗi suất gồm quà và tiền trị giá 400.000 đồng) cho các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh,

chấn thương liệt sĩ, người nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn xã Thái Phúc. Mỗi suất quà tặng trị giá không lớn nhưng thể hiện sự tri ân, tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” của đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ lực lượng công an, góp phần vào công tác chăm sóc các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh chủ động mời các nhà đầu tư về làm việc với UBND tỉnh và tính toán phương án tài chính thực hiện dự án.

Đối với ý kiến đóng góp của các đại biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và đơn vị tư vấn thiết kế tiếp thu đầy đủ để hoàn thiện báo cáo trình UBND tỉnh.



Ảnh: QUỐC CƯỜNG

● Tổng biên tập: **VŨ ANH THAO**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG MINH SƠN**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG